

BẦU TRỰC TIẾP BÍ THƯ HUYỆN ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng ngày 3/6, Đảng bộ huyện Tiên Hải long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội đảng bộ cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đảng Trưởng Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 300 đại biểu đại diện

cho gần 10.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, huyện Tiên Hải đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12,77%/năm (tăng cao hơn 2,8% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, vượt 0,77% mục tiêu Nghị quyết Đại hội). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản; tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,4 triệu đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến năm 2020 ước đạt 5.735,4 tỷ đồng, tăng 667,4 tỷ

đồng so với mục tiêu Đại hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đúng mức; chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội, chăm lo cho người và gia đình có công, hộ nghèo được quan tâm. Hoạt động thông tin và truyền thông, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng 15% trở lên. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và

dịch vụ chiếm 80% trở lên trong cơ cấu kinh tế. Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 20% trở lên. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30% trở lên. Hàng năm, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên...

Tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Hải bức ảnh kỷ niệm Bác Hồ về thăm xã Nam Cường (Tiên Hải). Đồng chí Thường trực Ban Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Hải khắc ghi lời dạy của Bác, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra, xây dựng quê hương Tiên Hải anh hùng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân Tiên Hải đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Hải lần thứ XXVIII cần tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, đúng tình hình thực tế đã đạt được; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, quyết tâm thực hiện các mục tiêu Đại hội đề ra. Phát huy lợi thế, tiềm năng của huyện ven biển nằm

trong Khu kinh tế Thái Bình, có khu công nghiệp Tiên Hải nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Duy trì phát triển các làng nghề truyền thống. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục tập trung xây dựng

hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, phấn đấu xây dựng huyện Tiên Hải giàu đẹp, văn minh... (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đăng trong số báo này).

Tiếp tục chương trình làm việc, buổi chiều, Đại hội đã bầu

41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXVII được Đại hội tin nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Duy Truy, Hiệu trưởng THPT Hoàng Văn Thái



Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đã thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng bộ huyện Tiên Hải về tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ huyện. Tôi chỉ được đây là niềm vinh dự lớn đối với Đảng bộ huyện Tiên Hải. Là đại biểu về dự Đại hội, chúng tôi đều nắm vững chủ trương, quy trình bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn ra người đủ đức, đủ tài, xứng đáng ở cương vị người đứng đầu cấp ủy huyện.

Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Thắng



Tôi đánh giá cao việc bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc các đại biểu được trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn người xứng đáng làm người đứng đầu cấp ủy huyện ngay tại Đại hội thể hiện sự dân chủ trong Đảng ngày càng được mở rộng, đồng thời phát huy trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội lựa chọn được người thực sự có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm và tin nhiệm cao. Tôi cũng cho rằng cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy khi được bầu trực tiếp tại Đại hội cũng rất phấn khởi khi có được sự tin tưởng của các đại biểu dự Đại hội, từ đó sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên cũng như nhân dân trong huyện.

Ông Bùi Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hưng



Tôi đánh giá cao nhân sự trúng cử Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điều này thể hiện qua việc đồng chí trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao. Theo tôi, để việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội thành công, công tác nhân sự cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm nhân sự là người thực sự tiêu biểu cho trí tuệ tập thể, trung tâm đoàn kết để khi đưa nhân sự ra đại hội bầu sẽ nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao. Việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội cho thấy công tác cán bộ của Đảng ngày càng chặt chẽ và nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, theo tôi việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội nên được xem xét nhân rộng ở tất cả các cấp đại hội trong những nhiệm kỳ tới.

MANH THẮNG - ĐÀO QUYÊN

HUYỆN TIỀN HẢI SẼ GÓP PHẦN XỨNG ĐÁNG...

(Tiếp theo trang 1)

Kinh thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa Đoàn chủ tịch Đại hội! Thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí! Hôm nay, tôi rất vui mừng tại vùng đất trẻ, mảnh đất với những con người kiên cường, năng động, sáng tạo, được dự Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ huyện Tiên Hải - một Đảng bộ có truyền thống lâu năm rất đáng tự hào. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý cùng 300 đại biểu chính thức của Đại hội - những đồng chí và thành công. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Hải lần thứ XXVII, huyện nhà đã gạt hái được nhiều thành tựu to lớn, sự thành công toàn diện rất đáng tự hào. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giá trị sản xuất được nâng cao. Khu công nghiệp Tiên Hải tiếp tục được mở rộng, tạo mặt bằng thu hút thêm nhiều dự án đầu tư, mang lại nguồn thu ngân sách và mang thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nhiều công trình được xây dựng mới và đi vào hoạt động, tạo động lực phát triển nền kinh tế. Quá trình đô thị hóa được đẩy nhanh với nhiều khu dân cư mới, hiện đại được đầu tư xây dựng (như Trại Diêm II, Trại Diêm III, Đông Cơ, Đông Lâm...). Thương mại, dịch vụ phát triển khá với nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi được mở mới. Lĩnh vực nông nghiệp, nhất là thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, đem lại hiệu quả cao (điển tích nổi trội thủy sản bình quân hàng năm đạt 4.700ha, đã quy hoạch vùng ương ngao giống với diện tích 300ha); năm 2019, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện đã quyết

liệt giải phóng mặt bằng phục vụ thi công nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, quốc gia như tuyến đường bộ ven biển, đường 221A..., góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu kinh tế Thái Bình (bên cạnh đó huyện có khu công nghiệp Tiên Hải diện tích 466ha, 5 cụm công nghiệp là: Trà Lý, Cửa Lân, Tây An, An Ninh, Nam Hà với tổng diện tích 298,3ha). Lĩnh vực văn hóa, xã hội của huyện có nhiều tiến bộ. Các chế độ, chính sách, đối với gia đình chính sách, người có công được thực hiện kịp thời, đầy đủ; các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo có những bước phát triển toàn diện. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người và gia đình có công được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời; các chính sách xã hội được quan tâm và tập trung thực hiện. 5 năm qua, chúng ta vui mừng thấy hàng trên địa bàn huyện Tiên Hải an ninh chính trị được giữ vững; quốc phòng - quân sự địa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Có thể khẳng định rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhưng Đảng bộ huyện Tiên Hải đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm việc quản trị đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của địa phương. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; chính quyền các cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào xây dựng khối đoàn kết toàn dân. (Đầu nhiệm kỳ Đảng bộ huyện có 70 tổ chức cơ sở đảng, sau sắp xếp đến nay còn 54 tổ chức cơ sở đảng, giảm 16 đầu mối so với đầu nhiệm kỳ).

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng

đồng và nhân dân huyện Tiên Hải đã tạo sinh lực mới cho bước phát triển nhanh và vững chắc hơn trong những năm tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng của huyện Tiên Hải đã đạt được trong những năm qua!

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những thành tựu đáng phần khởi đã đạt được, chúng ta vẫn phải thẳng thắn thấy rằng trong nhiệm kỳ qua huyện Tiên Hải vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, yếu kém (như trong Báo cáo đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng 15% trở lên. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và

đồng và nhân dân huyện Tiên Hải đã tạo sinh lực mới cho bước phát triển nhanh và vững chắc hơn trong những năm tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng của huyện Tiên Hải đã đạt được trong những năm qua!

Thưa các đồng chí!

Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Hải lần thứ XXVIII diễn ra trong bối cảnh sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

bộ tỉnh lần thứ XIX, với sự nỗ lực phấn đấu rất lớn, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Một số chỉ tiêu đạt được vượt rất cao. Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn được đảm bảo. Đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. Bộ mặt của cả đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới. Vị thế của tỉnh ta ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Tuy nhiên, chúng ta chưa thể thỏa mãn và còn phải đổi mới với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chúng ta trong thời gian tới đây là phải tiếp tục phấn đấu với nỗ lực cao nhất. Mục tiêu của tỉnh là nhanh chóng trở thành một tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng vào năm 2025 (trong đó có mục tiêu nhanh chóng đưa Khu kinh tế Thái Bình đi vào hoạt động, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào đầu tư các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao).

Trong bối cảnh đó, là một huyện giàu truyền thống cách mạng, với nhiều tiềm năng, động lực, lại đang đứng trước nhiều cơ hội, vận hội mới, huyện Tiên Hải phải đặt ra mục tiêu và thế hệ được quyết tâm trở thành huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh. Cùng với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã được trình bày trong Báo cáo chính trị của tỉnh trước Đại hội, tôi xin nêu thêm một số vấn đề quan trọng như sau:

Một là, huyện Tiên Hải là địa bàn trọng điểm với 16 xã nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Thái Bình. Xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình trước hết là nhiệm vụ của cả tỉnh, phải được ưu tiên cao nhất trong những năm tới đây. Đối với huyện Tiên Hải, đây là cơ hội phát triển và vận hội lớn trong tương lai nhưng đồng thời là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề, là trách nhiệm to lớn đối với tỉnh. Trước mắt, huyện phải xác định rõ trách nhiệm đó, mà trước hết là trách nhiệm tập trung cao độ mọi lực lượng và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng; chủ động tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, triển vọng phát triển của Khu kinh tế để đồng thuận,

ủng hộ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đầu tư xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh để tăng tính hấp dẫn, thu hút của Khu kinh tế (tiếp tục duy trì và mở rộng khu công nghiệp Tiên Hải theo hướng mở rộng các ngành, nghề hiện có và những ngành, nghề phục vụ trực tiếp cho việc phát triển của Khu kinh tế Thái Bình).

Hai là, Khu kinh tế Thái Bình đi vào xây dựng và hoạt động sẽ tạo ra nhiều thay đổi rất lớn trên địa bàn huyện, bên cạnh những triển vọng tích cực, nó còn đem đến nhiều thay đổi sâu sắc, có tính thách thức rất cao, có tác động nhiều chiều (cả chiều thuận và chiều nghịch) như thay đổi môi trường và không gian sống truyền thống, thay đổi cơ cấu dân cư, thu hẹp diện tích sản xuất nông nghiệp, đặt ra các yêu cầu mới trong quản lý hành chính, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn... đòi hỏi phải dự lường được các vấn đề phát sinh, có giải pháp tổ chức lại sản xuất, phân bổ lại dân cư, cần đổi lại các nhu cầu xã hội... Đồng thời, nó đặt ra yêu cầu nâng tầm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý nhà nước lên một bước mới theo kịp với yêu cầu phát triển, nhất là trong điều kiện mới khi phải quản lý lãnh thổ trong lãnh thổ với chức năng quản lý nhà nước song hành (giữa cơ quan quản lý của tỉnh và chính quyền địa phương). Yêu cầu đối với huyện là xác định rõ phạm vi nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả.

Ba là, huyện Tiên Hải vẫn phải tập trung, chủ động chăm lo mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong điều kiện mới, tâm thế mới. Ngay sau Đại hội, để nghị các đồng chí bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Báo cáo chính trị thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, có tính khả thi cao, lựa chọn các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá để kiến trì, quyết tâm thực hiện bằng được. Trong đó sớm khắc phục các bất cập trong quy hoạch, làm cơ sở vừa triển khai xây dựng Khu kinh tế, vừa tiếp tục phát triển các khu dân cư, khu đô thị, nhất là thị trấn Tiên Hải. Dựa trên các cơ hội, tiềm năng mới (tuyến đường bờ ven biển kết nối với các tỉnh trong khu vực, tuyến đường

221A, 221D; lập đề án công nhận thị trấn Tiên Hải trở thành đô thị loại 4, thị tứ Nam Trung thành đô thị loại 5, xây dựng thị trấn Đông Châu, Nam Phú theo định hướng và quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình)... để tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, nông nghiệp sạch công nghệ cao, phát triển khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, tạo đột phá về kinh tế biển; duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống tại các làng nghề, khơi mở các giá trị truyền thống và các tiềm năng riêng có (duy trì và phát triển nghề nuôi ngao). Phải quan tâm tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với các vùng nông thôn theo hướng hiện đại nhưng vẫn phải giữ được bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng quê ven biển.

Bốn là, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở. Duy trì nếp nếp việc việc công dân, gắn việc tiếp công dân với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Năm là, phải tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để cao sự đoàn kết thống nhất là xác định rõ phạm vi nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả. Sáu là, phải tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để cao sự đoàn kết thống nhất là xác định rõ phạm vi nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả. Bảy là, phải tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để cao sự đoàn kết thống nhất là xác định rõ phạm vi nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả. Tám là, phải tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để cao sự đoàn kết thống nhất là xác định rõ phạm vi nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả. Chín là, phải tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để cao sự đoàn kết thống nhất là xác định rõ phạm vi nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả. Mười là, phải tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để cao sự đoàn kết thống nhất là xác định rõ phạm vi nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả.

tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phải tạo được sự thống nhất trong hành động, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia vào các chương trình kinh tế - xã hội của huyện.

Thưa các đồng chí!

Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Hải lần thứ XXVIII còn có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII gồm những đồng chí có phẩm chất, trình độ, năng lực, gương mẫu và tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của huyện, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đồng thời đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý mang tính kế thừa và phát triển; tại Đại hội hôm nay còn có một nội dung rất quan trọng là bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ huyện, tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tâm huyết, có trách nhiệm trước sự nghiệp phát triển chung của huyện để bầu trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy ngay tại Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Tiên Hải nhất định sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và xây dựng huyện Tiên Hải giàu đẹp, văn minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội điểm của tỉnh bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn!